

## หัวข้อข่าว : ฮองกงเปิดเมืองรับชาวต่างชาติเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี

ข่าวประจำสัปดาห์ สคต. ณ เมืองฮองกง ระหว่าง 1 พฤษภาคม – 8 พฤษภาคม 2565



รัฐบาลฮองกงประกาศเปิดเมืองต้อนรับชาวต่างชาติเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่เดินทางเข้าเมืองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลเมืองฮองกงหรือชาวต่างชาติจะใช้มาตรการตรวจคนเข้าเมืองเดียวกัน โดยจะต้องตรวจทั้ง Rapid Antigen Tests (RATs) และ RT-PCR ที่สนามบิน ถ้าผลตรวจ RATs ผ่าน ผู้เดินทางสามารถขึ้นรถที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้ไปยังโรงแรมได้เลย และให้รอผล RT-PCR ที่โรงแรม โดยระยะเวลาการกักตัวในโรงแรมยังคงเป็น 7 วันเท่าเดิม สำหรับพนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบินรวมถึง air crew ทั้งหมด รัฐบาลได้ประกาศให้ลดระยะเวลาการกักตัวในโรงแรมเหลือเพียง 3 วัน และให้พนักงานบนเครื่องบินประเภท air cargo ที่บรรทุกเฉพาะสินค้าระหว่างประเทศไม่ต้องกักตัวอีกต่อไป เพียงแค่ผ่านขั้นตอน test-and-hold ที่สนามบินเท่านั้น

ในขณะเดียวกันรัฐบาลฮองกงได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนทางสังคมภายในเมืองมากขึ้นโดยวันที่ 05 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ร้านอาหารสามารถให้ลูกค้านั่งได้โต๊ะละ 8 คน และตั้งแต่วันที่ 06 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปสามารถเปิด

- นโยบายภาครัฐ
  เศรษฐกิจการลงทุน
  แนวโน้มการตลาด
  รายงานสินค้าและบริการ
  อื่นๆ

บริการสระว่ายน้ำ ชายหาด และกิจกรรมกีฬาทางน้ำ ได้ตามปกติ สำหรับร้านอาหารภายในเมืองทั้งหมด ผู้ที่จะเข้าใช้บริการได้จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวนขั้นต่ำ 2 เข็มแล้วเท่านั้น

### **ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจาก สศต.**

รัฐบาลฮ่องกงมีความเชื่อมั่นในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในเมืองโดยประกาศมาตรการผ่อนคลายทางสังคมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 300 ราย/วันในต้นสัปดาห์นี้ซึ่งถือว่าลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา และถ้าสถานการณ์ยังคงดีขึ้นตามลำดับทางรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะประกาศผ่อนปรนมาตรการทางสังคมระยะที่ 2 เร็วกว่ากำหนด (กำหนดเดิมคือ 19 พฤษภาคม 2565) ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับพลเมืองฮ่องกงและผู้ส่งออกของไทย เนื่องจากการผ่อนคลายทั้งผู้เดินทางเข้าเมืองและในเมืองทำให้การขนส่งระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ หรือ ทางเรือ เป็นไปได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นด้วยต้นทุนขนส่งที่ต่ำลง ในขณะที่พลเมืองสามารถออกมาจับจ่ายใช้สอย ใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติมากขึ้น

แหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ฉบับวันที่ 29 เมษายน 2565

หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม 2565